

ที่ กษ ๐๒๑๒/๑๑๕๕๕



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

๑๒ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ ๐๒๑๒/ว๑๒๐๔ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย QR Code คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด*

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนากการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ศึกษาแนวทางและดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามคู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ความละเอียดดังแจ้งแล้ว นั้น

เนื่องจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด และเพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) มีความสอดคล้องกับสถานการณ์และยุทธศาสตร์ทุกระดับ ตลอดจนทิศทางนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด เพื่อให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด โดยแนวทางในการจัดทำจะต้องให้ความสำคัญในเรื่อง ดังต่อไปนี้

๑. ทิศทาง นโยบาย และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

๒. การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด จะต้องมีการนำแผนการพัฒนาด้านการเกษตรของหน่วยงานต่างๆ ที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น แผนแม่บทพัฒนาแหล่งน้ำจังหวัด แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) แผนพัฒนาการส่งเสริมสหกรณ์ หรือแผนของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรในพื้นที่ เช่น แผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล (ทบ.) รวมทั้งสภาพปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ชุมชน แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาอำเภอ มาวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลในแต่ละประเด็น เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด โดยการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดจะต้องผ่านการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

๓. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด จะต้องนำเสนอร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ก่อนส่งให้ส่วนกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๔. การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด จะมีการทบทวนและปรับปรุงใหม่ให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละปีทุกปี ครอบคลุมระยะเวลาของแผน ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยแต่ละปีที่มีการทบทวนให้คงระยะของแผนไว้ในช่วง พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เช่นเดิม

๕. การจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดทุกปีงบประมาณควรดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มปฏิทินการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการเสนอแผนงาน/โครงการด้านการเกษตรและสหกรณ์บรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อผลักดันเข้าสู่แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (คำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗) ให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในแต่ละปี

๖. เพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (ผ.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จทุกขั้นตอนภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านได้โปรดพิจารณามอบหมายเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ศึกษาแนวทางและจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดตามคู่มือดังกล่าว ทั้งนี้ การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการเสนอแผนงาน/โครงการด้านการเกษตรและสหกรณ์บรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อผลักดันเข้าสู่แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ถัดไปได้ทันภายในได้กรอบเวลาที่กำหนดของแต่ละหน่วยงาน และส่งแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด จำนวน ๑ เล่ม พร้อมไฟล์ข้อมูลทาง E-mail: bpsp_paco@opsmoac.go.th ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสำราญ สาราบรรณ์)
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๙๐๕๔ - ๕

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๐๑๙๐

E-mail : bpsp_paco@opsmoac.go.th

คู่มือการปฏิบัติงาน

การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด



หรือ Download ได้ที่

<https://www.opsmoac.go.th/bpsp-home>